



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, ผู้จัดการออนไลน์, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ทุกหน่วยงานสังกัด สธ.จะเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านสารพิษอย่างเต็มที่ รพ.ในสังกัดทุกแห่งจะงดซื้อพืชผักผลไม้ที่มีสารปนเปื้อน และอย.จะใช้ฉลากควบคุมแจ้งว่าอาหารใดมีสารปนเปื้อน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, newtv, Nationtv

-เสนอข่าว นายสรวิศ เนื่องจางค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การประชุมคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 27 พ.ย. ที่มี รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ทำตามบัญชานายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาอย่างครบถ้วน โดยขอให้พิจารณาเนื้อหาทั้งหมด และในช่วงต้นผู้แทน สธ.ได้ยืนยันมติห้ามใช้ 3 สาร แต่เมื่อรับฟังข้อมูลที่มีการนำเสนอ จึงเห็นว่าหากดำเนินการตามมติเดิมจะเกิดผลกระทบต่อทั้ง 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยังไม่มีมาตรการลดผลกระทบ ทำให้มีการร่วมกันร่างมติที่ประชุม และเมื่อประธานสอบถาม ผู้แทนสธ.ไม่ได้คัดค้าน การให้ข่าวทำนองว่าไม่เห็นด้วยกับมติจึงขัดแย้งกับที่ประชุม ทำให้สังคมสับสนและคกก.วัตถุอันตรายเกิดความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอบทความ โดยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กล่าวถึงงานวิจัยของสำนักงานวิจัยระหว่างประเทศ (IARC) องค์การอนามัยโลก คณะนักวิจัยชาวอังกฤษ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่พบว่าไกลโฟเซตเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งระบุไว้ในรายงานของประเทศไทยผ่านคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และยังได้รายงานถึงผลกระทบของไกลโฟเซตต่อการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ และโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคไต เบาหวาน อัลไซเมอร์ รวมถึงผลกระทบต่อทารกในครรภ์มารดา ขอให้ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึง หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ขอให้จับตาส.ส.ที่เคยลงมติเห็นชอบกับรายงานของกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่าสารไกลโฟเซตอันตรายต่อชีวิตประชาชนว่าจะลงมติไว้วางใจนายสุริยะหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : สยามธุรกิจ คอลัมน์สังคม

-กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมคกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย. เท่ากับเป็นการหักหน้านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กับ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ซึ่งนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังจะยึดพันธสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน หรือจะเอาผลประโยชน์ของพรรคเป็นที่ตั้ง อีกไม่นานคงได้เห็น

แถลงผลงานรอบ 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่นายฯ จะแถลงผลงานรอบ 6 เดือน ว่า สธ.เตรียมพร้อมทั้งข้อมูล การนำเสนอ แผนงาน ซึ่งการทำให้กระทรวงเดินหน้าไปได้ถือว่าเป็นผลงาน

แผนสาธารณสุขอีอีซี

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายฯ เป็นประธาน ได้เห็นชอบแผนการยกระดับการบริการสาธารณสุขในอีอีซี 3 ด้าน 14 โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.การจัดทำข้อมูลชุดเดียวกัน (Big data) สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลการรักษาพยาบาล 2.การผลักดันการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนร่วมกันระหว่าง อปท.และสาธารณสุข 3.การสร้างเครือข่ายเดียว ระบบเดียวกัน บริการรัฐแนวใหม่ โดยอาศัยการทำงานบนความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยอดอยากแรก และแนะนำเลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้า พบว่ามีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า 380 ความเห็น และแชร์มากกว่า 1,200 ครั้ง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกายืนยันว่าสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดจากวิตามินอีที่ใช้เป็นตัวทำละลายน้ำมันกัญชาเพื่อนำไปใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า บางส่วนยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าและแชร์เลิกบุหรี่มันได้เพราะบุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า “กลุ่มลาชาดควินยาสูบ (ECST)” กล่าวว่า ผิดหวังที่กรม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ควบคุมโรคให้ข้อมูลผิดๆ สร้างความสับสนให้กับสังคมเกี่ยวกับการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ก.พาณิชย์ควรริบพิจารณายกเลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้า จะได้ออกมาตรการควบคุมที่ช่วยปกป้องสุขภาพของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict ที่ติดตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาตลอด ได้แชร์โพสต์ของนายอนุทิน พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาวะปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ปัจจุบันกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ระบุว่าสาเหตุมาจากวิตามิน E และแนะนำว่าไม่ควรใช้น้ำมันกัญชา และไม่ควรใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจมีการปนเปื้อนหรือผสมวิตามินอื่นซึ่งจะทำให้อันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<p>ร้องเรียนรพ.ใน จ.ภูเก็ต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, 77 kaoded, ช่อง 7</p> <p>-เสนอข่าว นายสตาจูด ชาญกุล และ น.ส.อรนุช ทองดี ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ภูเก็ต ว่า ผู้ช่วยพยาบาลของรพ.ชื่อดังในภูเก็ต ได้ใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อชที่มีอนุตรซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 แต่ตัดโดนปลายนิ้วก้อยด้านซ้ายขาด เมื่อถามความรับผิดชอบ รพ.ให้แบบฟอร์มการเยียวยา มา จึงแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความเป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้รพ.ดูแลค่ารักษาและชดเชยค่าเสียหายในการดำเนินการ หากต้องยุติกรรมนี้จะต้องให้เหมือนปกติ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ รับเรื่องไว้เพื่อประสานรพ.ต่อไป</p>	
<p>ใบรับรองแพทย์ปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "PupoonyVesarattrakool" ซึ่งเป็นแพทย์ ได้โพสต์ภาพใบรับรองแพทย์ปลอมซึ่งมีการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ระบุว่า เด็กนักเรียนวัย 16 ปี เป็นคนซื้อให้ส่งมาทางไปรษณีย์ในราคา 200 บาท เพื่อลาหยุดและไม่ส่งรายงานอาจารย์ โดยมีการปลอมลายเซ็นแพทย์ ขณะที่ เพจหมอแล็บแพนด้า ได้โพสต์ภาพของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โฆษณาใบรับรองแพทย์ เอกสาร ทั้งใบรับรองแพทย์ โฉนดที่ดิน ค่าเทอมมหาวิทยาลัย และใบเสร็จอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แพทยสภารับทราบกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมแล้ว กำลังดูมาตรการที่จะดำเนินการในข้อกฎหมายใดบ้าง การป้องกัน ส่วนตัวอยากเสนอให้ในอนาคตใบรับรองแพทย์ต้องตรวจสอบความถูกต้องกับสถานพยาบาลได้แบบออนไลน์ ผ่าน QR Code ซึ่งในปี 2563 แพทยสภาจะออกประกาศให้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีคิวอาร์โค้ดกำกับ ตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อขจัดปัญหาใบประกอบวิชาชีพปลอม</p>	
<p>อากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงประชาชนขอให้ระมัดระวังร่างกายให้อบอุ่น ใช้เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์กันหนาว และขอให้เลือกซื้อแบบที่สามารถนำไปต้มหรือซักได้</p> <p>น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง 4-8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดช่วงวันที่ 7-9 ธ.ค. 2562 บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกทม. และปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ntiontv, newtv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว โดยไม่อาบน้ำร้อนเกินไป ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง และหลังอาบน้ำควรทาครีมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นทันที หากมีอาการผื่นคัน เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง มีอาการผื่นแดงคัน แห้ง แตกที่มีมือ ภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก มีอาการผื่นแดง ผื่นแดง คัน โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน มีผื่นแดงลอกเป็นขุย บริเวณไรผม ร่องแก้ม ข้างจมูก รูหู หรือติดเชื้อไวรัส เช่น โรคสุกใส โรคหัด ควรไปพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นช่วงฤดูหนาว ด้วยการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรรสเปรี้ยว รสขม และรสเผ็ดร้อน ได้แก่ แกงส้ม ต้มยำ ยาผักสมุนไพร น้ำพริกผักลวก ไข่ผัดขิง เป็นต้น ส่วนน้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำขิง น้ำตะไคร้ น้ำกระเจียว และน้ำอัญชันมะนาว</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา (Cannabis Extraction Technologies) จัดโดย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, สวท., ThaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สธ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประกาศว่า จะซื้อตรงจรรยาบัตรต่อพระมหากษัตริย์ราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต</p>	
<p>น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนอง และบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ได้สั่งการให้กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และสคร.ที่ 12 จ.สงขลา เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะ 3 กลุ่มโรคสำคัญ คือ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคผิวหนัง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง ได้แก่ อันตรายหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก "3 ห้าม 2 ให้" ได้แก่ ห้ามเล่นน้ำ ห้ามหาปลา/เก็บผัก ห้ามดื่มสุรา ให้สวมเสื้อชูชีพ หรือนำอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย และให้เดินทางเป็นกลุ่มเพื่อคอยช่วยเหลือกัน และระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย หากต้องลุยน้ำควรแต่งกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ</p>	
<p>พัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราช สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี พ.ศ. 2562 ระหว่าง ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผศ.รัชต์ ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เชียงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ม.เกษตรศาสตร์ ดร.สุปรีดา อุดมย์ยานนท์ ผู้จัดการ สสส. โดยพัฒนาผังแม่บท แผนพัฒนาเชิงกายภาพพื้นที่ต้นแบบอู่อุดมที่มีสุขภาพดีเพื่อการใช้ชีวิตภายในรพ.ให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะถิ่นของผู้คนและชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้คนในพื้นที่สามารถจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้ด้วยตนเอง เป็นรพ.ต้นแบบแห่งความสุข ภายในปี 2564</p>	
<p>ห้องปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระยุพราช สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราช โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระยุพราช โดยห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรอง MOPH Standard ครบทั้ง 21 แห่ง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการครบทั้ง 21 แห่ง</p>	
<p>แนะนำพ่อแม่เป็นต้นแบบลูก สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกโดย 1.เรียนรู้อยู่เสมอ พ่อแม่เป็นแบบอย่างในการค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่าหยุดตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่คำตอบที่จะฝึกฝนตัวเอง 2.สร้างวินัยและความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก 3.มีความมุ่งมั่นพยายาม พินิจปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งยินดีกับความสำเร็จ และหากเกิดความผิดพลาด ก็พร้อมจะยอมรับและแก้ไข 4.เป็นต้นแบบทางคุณธรรม แสดงให้ลูกเห็นว่ามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักแบ่งปัน มีความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต รับฟังและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำดีต่อสังคมและกล้าตัดสินใจ</p>	
<p>MOU สร้างการรับรู้สุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามายิปติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media ทั้งรูปแบบของบทความ คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p>	
<p>ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในขาเขียว สื่อที่นำเสนอ : INN, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นิติกร อบต.คูบางหลวง และรพ.ลาดหลุมแก้ว ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีภาพทางโซเซียลมีเดีย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 พบสิ่งแปลกปลอมในแก้วชาเขียวนมสด ของร้านกาแฟ อเมซอน ในปั้มน้ำมันย่าน ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ด้านเพจ Cafe Amazon ชี้แจงว่า ได้สั่งปิดร้านเพื่อตรวจสอบสาเหตุ และได้ติดต่อลูกค้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของสาเหตุเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป</p>	
<p>วัคซีนไรฝุ่น สื่อที่นำเสนอ :ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, thebangkokinsight, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์สยามรัฐ, workpointnews, newtv</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปกร ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บ. เกรทเตอร์ฟาร์มา จก. เมื่อปี 2550 พัฒนาวัคซีนและน้ำยาทดสอบโรคภูมิแพ้ โดยระยะแรกได้ผลิตชุดทดสอบ ประกอบด้วยน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ที่จำเป็น 8 ชนิด จากนั้นได้ต่อยอดผลิตวัคซีนไรฝุ่น โดยเริ่มเพาะเลี้ยงไรฝุ่นบริสุทธิ์ 2 สายพันธุ์ที่พบบ่อยในฝุ่นบ้านและก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ในคนไทย เมื่อนำวัคซีนรุ่นแรกมาใช้กับคนไทยพบว่าได้ผลดี ซึ่งรพ.ศิริราชเป็นรายแรกในอาเซียนที่ผลิตวัคซีนไรฝุ่นเพื่อจำหน่ายอย่างครบวงจร โดยเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและอย.สหรัฐอเมริกา ผ่านการอนุมัติจาก อย.</p>	
<p>วัคซีนอีโบล่า สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ทีมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่าในมนุษย์ในช่วงปลายเดือนธ.ค.นี้ ในกลุ่มทดลองที่เป็นผู้ชายสุขภาพดี 30 คน โดยจะเฝ้าสังเกตผลข้างเคียงและการพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีโบล่า</p>	
<p>โรคหัด สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกแถลงว่า ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดทั่วโลกมากกว่า 142,300 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัดเพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็นผลจากการเคลื่อนไหวต่อต้านวัคซีน MMR อ้างข้อมูลผิดๆ ว่าเสี่ยงทำให้เกิดภาวะ autism ในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวมัว เร่งควบคุมการระบาดของโรคหัด ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว 62 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และพบผู้ป่วยกว่า 4,000 คน ทางกาประภาศปิดหน่วยงานภาครัฐและปิดโรงเรียนต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เพื่อ扑พรมฉีดวัคซีน</p>	-